

องค์การบริหารส่วนตำบล ลำคอกองษ์

อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

www.lamkohong.go.th



จดหมายข่าว

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำหมู่บ้าน องค์การเครือข่ายต่าง ๆ ตำบลลำคอกองษ์



“วันที่ 19,23-26 กุมภาพันธ์ 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอกองษ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำหมู่บ้าน กลุ่มผู้นำต่าง ๆ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบรมทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย โดยเข้าศึกษาดูงาน ณ กลุ่มอาชีพไวน์สตอเบอร์รี่ตำบลโป่งผาและศูนย์เกษตรกรรม ปราชญ์ชาวบ้านเกษตรยั่งยืนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านท่าศาลา ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ. เชียงราย , ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาและพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอค้อยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และ ศึกษาดูงาน ศูนย์อุตสาหกรรมทำร่วมบ่อสร้าง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการเดินทางทัศนศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับความรู้ในเรื่องการจัดการและการบริหารองค์กรในด้านการเกษตรและด้านการบริหาร”



ตั้งจุดบริการประชาชนเทศบาลปีใหม่ 2559

“องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ ตั้งจุดบริการประชาชนตามนโยบาย 7 วันอันตรายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 58 - 4 ม.ค.59 บริเวณหน้าวัดดอนผา ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นทางเชื่อมของการเดินทางไปยังจังหวัดใกล้เคียง”



วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559



“วันที่ 8 ม.ค. 59 นายชิตณรงค์ ขอนเหนียวกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา ฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยมอบสิ่งของสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในเขตพื้นที่ทั้ง 4 โรงเรียน รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลำคองหงษ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กนักเรียน พร้อมทั้งพูดคุยและให้โอวาทแก่เด็กนักเรียนตามคำขวัญวันเด็ก ปี 59 คือ เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู้อนาคต ”

การแข่งขันทีฬาตำบล

ลำดับการแข่งขัน ประจำปี 2559



“วันที่ 30-31 ม.ค. 59 องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทำบลลำคอง ประจำปี 2559 ณ สนามโรงเรียนบ้านดอนผวา ซึ่งได้รับเกียรติจากมีนายสุรศิษฐ์ อินทรอุดม นายอำเภอโนนสูง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดยหลังจากพิธีเปิดแล้วมีการแสดงการเล่นฮูลาฮูป จากกลุ่ม อสม.ตำบลลำคอง แข่งขันกีฬาพื้นบ้านเพื่อสร้างความสามัคคี การแข่งขันกีฬาสากลประเภทต่าง ๆ รวมถึงการประกวดกองเชียร์ของทุกหมู่บ้าน ”



รณรงค์

พิษของพิษพลาสติกโฟม

รัฐบาลเร่งรณรงค์ชี้ภัย..กล่องโฟมใส่อาหารปรุงสำเร็จที่มีความร้อนสูงก่อให้เกิดปนเปื้อนสารพิษที่ทำให้เป็นมะเร็ง หรือได้ถูกเป็นดาวนซ์อินโดรรม
กรมอนามัยกำหนด 4 แนวทางกระตุ้นผู้บริโภค ลด ละเลิกใช้ นอกจากนี้ขยะจากโฟมบรรจุอาหารเป็นขยะที่ย่อยสลายยาก ใช้เวลาถึง 450 ปี กว่าที่จะ
สลายตัวได้หมด ซึ่งหลายประเทศ เช่น ไต้หวัน ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกาในบางรัฐ เช่น นิวยอร์ก ซานฟรานซิสโก ได้ยกเลิกการโฟมเป็นภาชนะบรรจุ
อาหาร การการใช้ภาชนะแทน โฟม ที่สามารถย่อยสลายได้ เช่น ใบตองใบบัว กระดาษจากชานอ้อย มันสำปะหลัง พลาสติกที่ย่อยสลายได้ ซึ่งปัจจุบัน
ราคาแพงกว่าโฟมบรรจุอาหารไม่มาก ทั้งนี้จึงอยากให้คนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่ของตนให้มากยิ่งขึ้น

สารนำรู้โทษและปัจจัยที่ทำให้เราได้รับสารสไตรีนจากกล่องโฟม

- การที่อาหาร ร้อน หรือ เย็นเร็ว ทำให้สารสไตรีนจากกล่องโฟมซึมเข้าสู่ร่างกายได้สูง
- การปรุงอาหารโดยใช้น้ำมัน, ใช้น้ำส้มสายชู, แอลกอฮอล์ จะดูดซึมสารสไตรีนได้มากกว่า ปกติ
- การซื้ออาหารไว้นาน ไม่ได้รับประทาน อาหารก็จะดูดซึมสารสไตรีนได้มาก

ถ้าอาหารสัมผัสพื้นผิวของโฟมมาก รวมถึง การตัดถุงพลาสติก รองอาหาร จะทำให้ได้รับสารก่อมะเร็ง 2 เด้ง ทั้งสไตรีนจากกล่องโฟมและสารได
ออกซินถุงพลาสติกที่ชำรุด อาหารในกล่องโฟม ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก สมองเลื้อม
เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ หญิงที่มีครรภ์อาจทำให้ลูกที่เกิดมาเป็นดาวนซ์อินโดรรม เป็นต้น

ด้วยทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ได้ตระหนักถึงพิษอันตรายของการใช้ภาชนะโฟมและก่อภาวะโลกร้อนต่อสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบอันตรายจากโฟมและร่วมมือร่วมใจ ลด-ละ-เลิกใช้ ภาชนะที่บรรจุจากกล่องโฟมเพื่อหันมารักสุขภาพและการ
สร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

โทร.044-756-380 โทรสาร.044-756-184

www.lamkhohong.go.th ,

www.facebook.com/lamkhohong

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

คณะที่ปรึกษา

นายชิตณรงค์ ขอเหนียวกลาง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

พ.อ.อ. ไพบูลย์ ศิริประเสริฐ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

นางสาวธัญพร เพียรกลาง

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายจกฤษณ์ เมืองแก้ว

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาววิฑิตา วงศ์อินตา

หัวหน้าสำนักปลัด

ออกแบบและจัดพิมพ์



งานธุรการสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์



